



New Experience On Tourism Way At Surat Thani Project

การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ @สุราษฎร์ธานี



การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ @ สุราษฎร์ธานี

การนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
เพื่อการบอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการหยิบยกภูมิปัญญาชุมชนดั้งเดิมในอดีต ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยว เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่
ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิถีชุมชน และเปิดมุมมองใหม่ๆ



การเก็บลูกจาก

@ชุมชนบางใบไม้

ชุมชนบางใบไม้ มีจุดบริการล่องเรือแจว ชมอุโมงค์ทางจาก เพื่อชมวิถีชีวิตและความงามวิถีชีวิตริมน้ำคลองร้อยสาย ชมวัฒนธรรมชาติอันสวยงามอีกทั้งความสมบูรณ์ของ ทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลาย ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ เช่น ลูกจากนำไปทำขนม ใบจากเอาไปห่อขนม ใบจากนำมาเย็บเป็นตับใช้มุงหลังคา ก้านจากเอามามัดรวม เป็นไม้กวาด หรือเอาไปสานเป็นเครื่องใช้ภาชนะได้หลาย ชนิด หากใครสนใจอยากลงมือทำ ก็มีคุณลุง คุณป้า คอยสอนให้แบบไม่ก็กวิชา





ล่องเรือชม คลองร้อยสาย

@ชุมชนบางไผ่ไม้

ล่องเรือชมคลองร้อยสาย ชมสิ่งห้อย ที่ สุราษฎร์ธานี
เริ่มจากการล่องเรือจากแม่น้ำตาปี ตอนเย็นๆแบบชิลมาก ๆ
ลมตีหน้าเบาๆ และเราหลุดเข้าไปในชุมชนบางไผ่ไม้
ที่มีคลองเป็นร้อยๆสายเชื่อมต่อกัน มีบ้านริมน้ำ ที่ปกคลุมไป
ด้วยป่ามะพร้าว ต้นจาก และพืชพันธุ์เยอะแยะมากมาย
ที่ทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง
ต่อด้วยการไปชมสิ่งห้อย ที่เกาะอยู่ที่ต้นลำภู ริมน้ำตาปี

SURATTHANI



ที่เกี่ยววิถีชุมชน
ลิงเก็บมะพร้าว
โรงเรียนฝึกลิง สุราษฎร์ธานี



เรียนรู้การฝึกลิง

@วิทยาลัยฝึกลิง กาญจนดิษฐ์

ตามไปสัมผัสกับวิถีชีวิตคนไทยดั้งเดิม ความผูกพันระหว่างคนกับลิง ที่นี่เป็นทั้งโรงเรียนฝึกลิง และโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิด เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 โดยคุณสมพร เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ได้ฝึกสอนให้ลิงปีนต้นไม้ และเก็บลูกมะพร้าว ด้วยการสร้างความคุ้นเคยให้กับลิง ทำให้ลิงรู้สึกสบายใจ ซึ่งครูฝึกลิงจะต้องดูแล เอาใจใส่ลิงเป็นอย่างดี



ฟาร์มหอยนางรม

@ปากน้ำกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ชมวิธีการเลี้ยงหอยนางรมในทะเล ในรูปแบบให้ความรู้ และการรักษาสิ่งแวดล้อมในอ่าวบ้านดอน และพาชมหอยนางรมถึงฟาร์มบนขนำเฝ้าคอกหอยดูบ้าง ปรากฏว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยใหม่สร้างสรรค์การท่องเที่ยวอีก รูปแบบหนึ่ง

หากมีผู้ต้องการค้างคืน จากคอกหอยธรรมดากลายเป็น ฟาร์มสเตย์ที่พักร่มของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศไม่เหมือนที่ใด





ชมวิถีชุมชน คลองน้อย

@ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตริมสองฝั่งคลอง แบบดั้งเดิม ถึงแม้จะอยู่ไม่ไกลจากในเมืองมากนัก คนภายนอกชุมชนเรียกคนย่านนี้ว่า “คนในบาง” ซึ่งชาวชุมชนก็ยอมรับสรรพนาม ดังกล่าว และบอกตัวตนว่า “เราเป็นคนในบาง” มีวิถีเหมือนพี่น้องpongชาวสำร่า (สวนผสมผสาน) รวมถึงมีกิจกรรม เปิดตักกุ้งของคุณสุนทร เทพจินดา เจ้าของภูมิปัญญาการทำคั้นเปิดตักกุ้งแม่น้ำ แบบไม่เหมือนใคร มีทั้งแบบดั้งเดิม แบบคั้นยาวกลมกลิ้ง เคลือบเปลือกเกอร์โชว์ลายไม้ มีทั้งแบบเบา แบบหนักกระชับมือ ราคาตามเนื้อไม้และความยาว



ฟาร์มหอยแครง ของชาวท่าฉาง

@อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

จุดเริ่มต้นทำฟาร์มหอยแครงของชาวท่าฉาง เกิดจากเมื่อราวยี่สิบปีก่อน ที่มีกฎหมายห้ามทำอวนรุน ชาวบ้านจึงหันมาจับจองพื้นที่ทำฟาร์มหอยแครง เพราะพื้นที่อ่าวบ้านดอนมีความสมบูรณ์เหมาะกับการทำฟาร์มหอยแบบธรรมชาติ และยึดเป็นอาชีพจนถึงทุกวันนี้ ส่วนการทำอวนรุนที่ถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรงก็ค่อยๆ ลดลง และหมดไปจากทะเล

ไฮไลท์การท่องเที่ยวชมหมีไม่พ่นการนั่งเรือออกไปลากหอยแครง เราจะได้เห็นวิธีการเก็บหอยแบบไกล่ชิด ซึ่งยามน้ำขึ้นก็เก็บอีกแบบ ยามน้ำลงก็เก็บอีกแบบ





ทำอาหาร ฉบับชาวป่า

@ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

เป็นกิจกรรมที่จะพาคุณย้อนอดีตไปเรียนรู้วิถีหุงหาอาหารแบบชาวป่าท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติป่าฝนเขาสก การทำอาหารและรับประทานอาหารมือเย็นอย่างแสนสุขในแบบฉบับชาวป่าโบราณที่หุงข้าวด้วยใบกล้วย ปรุงอาหารในกระบอกไม้ไผ่ และใช้วัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพดีที่หาได้จากท้องถิ่น เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่น พร้อมสัมผัสวิถีชาวบ้านผู้ที่อาศัยอยู่กับป่าเขามาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษ



ชมวิถีลากหมึก

@เกาะพะงัน

นอกจากฟูลมูนปาร์ตี้ที่สายเต้นต้องห้ามพลาดแล้ว เกาะพะงันยังมีอีกหนึ่งอีเวนต์ประจำปีที่สักครั้งต้องมาเห็นด้วยตา นั่นก็คือ squid festival วิถีลากหมึกพงัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตชาวพะงันดั้งเดิม ลากหมึกโดยวิถีชาวบ้าน ที่ไม่เหมือนใคร แล้วจะเอาหมึกที่ได้มาแข่งขันทำอาหารต่อด้วยเมนูคั่ววายและยำหมึก นอกจากนี้ยังมีการดำน้ำเก็บซากอวน ใต้ท้องทะเลและปล่อยลูกปูม้า นับเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยว เกาะพะงันอีกทางหนึ่ง





พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ ไซยา

@เมืองไซยา สุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไซยา ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยา
ราชวรวิหาร ปกติถ้าไม่เกิดวิกฤตโควิดจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศพลุกพล่านเข้าชมไม่ขาด
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่คู่จังหวัด ก่อตั้งมากกว่า 86 ปี
สิ่งของที่จัดแสดงนิทรรศการ มีตั้งแต่โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
ข้อมูลทางวิชาการ แสดงถึงพัฒนาการทางโบราณคดีประวัติศาสตร์
ใน จ.สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะสมัยศรีวิชัยที่ปรากฏหลักฐานว่า
เมืองไซยามีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและการค้า
ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย





พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เมืองไชยา

@วัดเวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี

อาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประกอบ อาชีพพื้นบ้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเมืองไชยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
โบราณวัตถุต่างๆ เช่นเครื่องกระเบื้องเคลือบและดินเผา เครื่อง ทองเหลือง
เครื่องเหล็ก เครื่องไม้ เครื่องใช้ในครัวเรือน

ส่วนชั้นบนยังจัดเป็นที่แสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมประเพณี ท้อง
ถิ่นของเมืองไชยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย อาคารหลังที่สองซึ่งอยู่ทาง ด้าน
ทิศตะวันออก เดิมเป็นอาคารกุฏิอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งได้ปรับปรุงขึ้นโดยยกพื้นให้สูงขึ้น
และปรับปรุงชั้นบนเป็นส่วนจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับศาสนา ประวัติเมือง
ไชยา จัดแสดงประวัติอดีตเจ้าอาวาส และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสด้วย

